

VŨ THƯ

Căng mình phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Mặc dù đã hết sức nỗ lực ngăn chặn dịch xâm nhập nhưng đến ngày 6/3 huyện Vũ Thư chính thức công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại địa bàn xã Vũ Tiến. Huyện và các địa phương đang căng mình ngăn chặn, không để bệnh dịch bùng phát ra diện rộng, bảo vệ đàn lợn trên 100.000 con.

Những ngày này, với bột được người dân Vũ Tiến sử dụng thường xuyên. Đường làng, ngõ xóm, khu công cộng, chuồng trại chăn nuôi hầu hết đều được rắc với bột trắng xóa. Nguyên nhân, Vũ Tiến là xã đầu tiên của huyện công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn. Đàn lợn 53 con, trọng lượng gần 3,8 tấn của gia đình bà Trần Thị Mỹ, thôn Ngọc Tiên đã phải tiêu hủy ngày 6/3 do mắc bệnh dịch này. Đến ngày 8/3, một số con lợn của gia đình ông Trần Văn Song, thôn Lục Tiên tiếp tục bị chết, tuy chưa có kết quả xét nghiệm nhưng biểu hiện giống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình bệnh dịch xuất hiện và diễn biến phức tạp tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư và địa phương đã vào cuộc triển khai quyết liệt công tác khoanh vùng dập dịch, ngăn chặn bệnh dịch bùng phát. Ông Trần Nguyễn Soái, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến cho biết: Xã có 251 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn trên 5.300 con, 32 hộ giết mổ, chế biến thịt lợn. Để ngăn dịch bùng phát, xã đã thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật, huy động 24 người trực 24/24 giờ tại các cửa ngõ ra vào địa bàn theo phương châm "nội bắt xuất,



Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại các điểm tập trung đông người ở xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

ngoại bắt nhập lợn". Xã tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng đồng thời phân bổ cho các thôn hơn 10 tấn với bột rắc khử trùng toàn bộ các khu vực công cộng như chợ Bồng, các điểm nút giao thông, quanh gia đình bà Mỹ. Hầu hết hộ chăn nuôi, hộ dân tự giác mua thêm với bột

rắc tại chuồng trại, lối đi của gia đình. Xã chỉ đạo các thôn theo dõi chặt chẽ số lượng, biểu hiện đàn lợn của từng hộ, lập tức báo về xã nếu lợn có biểu hiện ốm bệnh. Hiện tại, toàn bộ lực lượng cán bộ, các ngành, đoàn thể, xã, thôn đều được huy động vào cuộc ngăn chặn bệnh

dịch bùng phát. Ông Trần Xuân Lương, hộ chăn nuôi thôn Đông Tiên cho biết, gia đình ông hiện có gần 100 con lợn, mỗi con khoảng 70kg. Gia đình ông rất lo lắng, mỗi ngày phun hóa chất tiêu độc, khử trùng một lần bên trong chuồng nuôi và rắc với bột xung quanh khu chăn nuôi.

Ông Lương cũng chăm sóc đàn lợn chu đáo hơn và kiểm soát để người ra, vào chuồng trại chặt chẽ hơn.

Xã Duy Nhất có số lượng đàn lợn nhiều tập đầu của huyện với gần 9.800 con phân bố tại 511 hộ, trang trại chăn nuôi. Đến ngày 8/3, đàn lợn của xã cơ bản an toàn. Tuy nhiên, nằm kề với xã Vũ Tiến nên Duy Nhất hiện là vùng bị bệnh dịch uy hiếp. Ông Đặng Hồng Kha, Chủ tịch UBND xã cho biết: Duy Nhất đang nỗ lực cao phòng ngừa bệnh dịch và chủ động sẵn sàng phương án ứng phó khi bệnh dịch này xảy ra. Đài Truyền thanh xã liên tục tuyên truyền dấu hiệu nhận biết, khuyến cáo, hướng dẫn người dân phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi. Xã đã tổ chức phun 108 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng, rắc 6,5 tấn với bột ở toàn bộ các khu vực tập trung chăn nuôi, khu vực nhiều người qua lại, bến đò, bến phà, điểm nút giao thông. Tại các cửa ngõ ra, vào, xã thành lập 6 chốt kiểm dịch động vật; chủ động sẵn phương tiện, vật tư, phương án để phòng dịch xuất hiện, phải tổ chức tiêu hủy lợn nhiễm bệnh dịch. Toàn bộ các hộ chăn nuôi lợn được đặt ở chế độ "theo dõi đặc biệt", khi lợn có dấu hiệu ốm bệnh, xã sẽ theo dõi chặt chẽ và tổ chức ký cam kết với hộ chăn nuôi không di dời đàn lợn. Cùng với cấp ủy, chính quyền, xã cũng kêu gọi người dân nỗ lực vào cuộc, mục tiêu không để bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, nhằm bảo vệ an toàn đàn lợn của xã.

Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Từ ngày 5/3, trước khi có kết luận của các ngành chuyên môn về tình trạng lợn chết tại xã Vũ Tiến thì huyện đã chỉ đạo xã lập chốt

kiểm dịch, phân công lực lượng canh coi 24/24 giờ, không để lợn bị chết phân tán khỏi hộ chăn nuôi. Nhờ đó, khi có kết quả chính xác lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, xã đã kiểm soát, khoanh vùng dập dịch thuận lợi, hiệu quả, tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn trong ổ dịch bảo đảm quy trình. Để ngăn ngừa dịch bùng phát ra diện rộng, huyện đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Huyện thành lập 6 tổ công tác, đồn đốc, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống bệnh dịch tại 30/30 xã, thị trấn. Công tác tuyên truyền huy động sự vào cuộc của chính người chăn nuôi và hộ giết mổ được các đoàn thể, địa phương tập trung cao thực hiện, đặc biệt nâng cao ý thức của người dân không giấu dịch, "tẩu tán" lợn ốm, bệnh. Huyện chỉ đạo 100% xã, thị trấn tiến hành phun hóa chất, rắc với bột khử trùng các khu vực công cộng, hỗ trợ thêm 16,5 tấn với bột cho

các xã có bệnh dịch và vùng bị bệnh dịch uy hiếp. Huyện thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tại xã Vũ Tiến và bến phà Sa Cao (Vũ Văn), ngoài ra tại mỗi địa phương đều thành lập các chốt kiểm dịch động vật, kiểm soát việc vận chuyển lợn. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thôn, đặc biệt các thôn vào cuộc giám sát chặt chẽ đàn lợn tại địa bàn, theo dõi, báo cáo kịp thời mọi tình hình bệnh dịch phát sinh, di biến động của đàn lợn để huyện điều tra xử lý kịp thời. Đội kiểm tra liên ngành lưu động của huyện thường xuyên kiểm tra đột xuất các cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm thịt lợn. Mặc dù triển khai nhiều giải pháp nhưng ý thức vào cuộc để ngăn ngừa, chống dịch của mỗi hộ chăn nuôi, mỗi người dân là yếu tố quyết định để ngăn ngừa, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh khỏi địa bàn huyện thành công.

QUYNH LƯU



Thôn Văn Lang, xã Duy Nhất (Vũ Thư) tổ chức rắc với bột tại khu vực tập trung chuồng trại chăn nuôi.

HUNG HÀ

Chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân

(Tiếp theo trang 1)



Nông dân xã Tây Đô (Hung Hà) chăm sóc lúa xuân.

Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Sau khi hoàn thành gieo cấy lúa xuân, nông dân trong huyện sớm chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa. Nhìn chung, lúa xuân năm nay gặp thời tiết thuận lợi nên phát triển tốt. Để sẵn sàng vụ xuân năm 2019 giành thắng lợi, trước khi bước vào vụ mới, ngành Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo các địa phương tiến hành làm thủy lợi, nạo vét kênh mương bảo đảm tưới, tiêu cho lúa phát triển. Hiện nay, huyện chỉ đạo các HTX tổ chức điều tiết nước hợp lý, hướng dẫn nông dân bón phân đúng quy trình kỹ thuật cho lúa xuân. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn và chỉ đạo các địa phương chủ động nguồn vật tư, phân bón cung ứng kịp thời cho bà con nông dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, có nhiều ngày ẩm độ không khí cao, ẩm u, có mưa nhỏ tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn trên lúa phát

sinh. Bà Trần Thị Tuyến, Quyền Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Bệnh đạo ôn trên lá lúa xuất hiện và phát sinh gây hại trên một số giống như nếp, BC15, TBR 225... Đặc biệt tập trung trên diện tích lúa cấy trước tết âm lịch ở một số xã như Phúc Khánh, Tây Đô, Đông Đô, Văn Lang... Hiện nay bệnh đang tiếp tục phát sinh gây hại với tỷ lệ bệnh diện rộng rải rác, nơi cao 3 - 5%, cục bộ 20 - 30%. Đến ngày 7/3, toàn huyện có 100ha lúa bị nhiễm, trong đó nhiễm nhẹ 90ha, trung bình 9,7ha, nặng 0,3ha. Ngoài ra, trên đồng ruộng còn xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ mật độ từ 0,12 - 0,2 con/m², tập trung trên trà sớm; bệnh nghệt rễ phát triển tập trung trên giống lúa VN10 với tỷ lệ bệnh 1 - 3%, cao 5 - 10%, cục bộ 15 - 20%. Dự báo trong những ngày tới nền nhiệt thấp, ẩm độ không khí cao kết hợp với giai đoạn sinh trưởng của lúa đang dễ nhánh rộ và nguồn bệnh có sẵn trên đồng ruộng sẽ tạo thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại trên diện rộng.

Trước tình hình trên, được sự hướng dẫn của ngành chuyên môn, nông dân Hung Hà đã tổ chức phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn trên gần 100ha lúa. Các địa phương tiếp tục phát động nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dọn sạch cỏ bờ, tiêu hủy những chòm, khóm mạ dự phòng để hạn chế nguồn bệnh. Đối với những diện tích lúa cấy sớm, bà con được hướng dẫn chủ động bón thúc 2 - 3kg kali/sào vào giai đoạn lúa phân hóa đòng. Đối với những ruộng bị bệnh đạo ôn tiến hành điều tiết nước hợp lý, không bón đạm đơn, không phun chất kích thích sinh trưởng hoặc phân qua lá. Ngành chuyên môn huyện cũng khuyến cáo nông dân khi kiểm tra đồng ruộng phát hiện tỷ lệ bệnh từ 3 - 5% thì tiến hành phun thuốc kịp thời. Đối với bệnh nghệt rễ cần tiến hành thay nước, bón từ 10 - 12kg lân hoặc 10 - 15kg với bột/sào. Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ rầy và bệnh lùn sọc đen. Đối với chuột, ốc bươu vàng, cần chủ động tổ chức đánh bắt thường xuyên...

Thành quả xây dựng nông thôn mới ở Thái Hòa

Cuối năm 2018, xã Thái Hòa (Thái Thụy) đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), được UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là thành quả có được từ sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước khi xây dựng NTM, kinh tế - xã hội của Thái Hòa phát triển chậm, chưa mang tính đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, mang tính tự phát; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tìm những giải pháp, hướng đi đúng đắn để điều hành, tổ chức thực hiện đồng thời phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng NTM". Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xã tăng cường tuyên truyền sâu rộng về mục đích, yêu cầu của công cuộc xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như qua hệ thống phát thanh, qua các lớp học tập, quán triết nghị quyết, chuyên đề, tập huấn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân được nâng lên, tạo nên sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã đã thấy rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bản thân, từ đó tích cực hưởng ứng xây dựng NTM bằng việc hiến kế, hiến tài sản, hiến công để thực hiện các tiêu chí.

Nhờ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, công cuộc xây dựng NTM ở Thái Hòa đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Người dân trong xã đã hiến gần 56.000m² đất nông nghiệp, đất thổ cư để mở rộng đường giao thông nông thôn, đường giao thông thủy lợi nội đồng; đào đắp được hơn 31.000m³ đất bờ vùng, bờ thửa và đường giao thông nông thôn; xây dựng đường bê tông nội đồng với tổng chiều dài gần 8.000m; xây dựng đường giao thông liên xã, đường giao thông trục thôn, đường nhánh cấp I trục thôn với tổng chiều dài gần 34.000m. Bên cạnh đó, địa phương cũng huy động mọi

nguồn lực đầu tư cho các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Tổng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng NTM của xã gần 38 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp, con em xa quê ủng hộ hơn 11,5 tỷ đồng.

Cùng với chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Thái Hòa còn tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Các tầng lớp nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã thường xuyên

quan tâm, gặp gỡ hộ nghèo để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, từ đó có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để hộ nghèo được vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất đồng thời hướng dẫn cách làm ăn, động viên họ vươn lên thoát nghèo. Địa phương còn giải quyết kịp thời các cơ chế, chính sách của nhà nước đối với hộ nghèo như cấp thẻ BHYT, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền điện chiếu sáng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 lên 45,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%.

Thừa hưởng những thành quả từ công cuộc xây dựng NTM mang lại, diện mạo nông thôn nơi đây đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã không ngừng được cải thiện và nâng lên. Bà Nguyễn Thị Lệ, thôn Bắc Tân phấn khởi: Xây dựng NTM thực sự là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Người dân chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, tích cực lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng quê hương không ngừng đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

THANH HUYỀN



Đường nông thôn mới xã Thái Hòa (Thái Thụy).